



ประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่

ตามประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ เพื่อปฏิบัติ
ราชการในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
คัดเลือกและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบคัดเลือกทราบว่าบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล
เมื่อครบกำหนด ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มี
ลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อ
ที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวัน เวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลาที่ส่วนราชการกำหนด
๔. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรอง
ว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ถึงแม้ว่าผู้นั้นจะเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกก็จะมีสิทธิ์ได้รับ
การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก

อนึ่ง ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับที่ระบุไว้ในหมายเหตุ ไปรายงานตัวเพื่อรับการจ้างเป็นลูกจ้าง
ชั่วคราว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวเสาวลักษณ์ กิตติวงศ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
ประธานคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมคุมประพฤติ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
สังกัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
แนบท้ายประกาศสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	นามสกุล	หมายเหตุ
๑	๐๒๕	นายเฉลิมรัฐ	ชัตแก้ว	ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ ๑
๒	๐๐๑	นางสาวชุติภร	จงจิตต์	นำไปรับรองแพทย์ ไปรายงานตัว
๓	๐๑๘	นางสาวพิชญา	เสนาใจ	เพื่อเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
๔	๐๒๘	นางสาวขวัญชนิกา	สุวรรณภาพ	ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖
๕	๐๑๕	นางสาวสุชานันท์	ประดิษฐ์	เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
๖	๐๐๒	นางสาววรรัตน์	สีบหงษ์	ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแพร่
๗	๐๐๙	นางจุฑามาศ	คำผิง	หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด
๘	๐๑๓	นางสาวไอลยเรศวร	อินประสิทธิ์	วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่า
๙	๐๑๗	ว่าที่ ร.ต.หญิง อัญชลี	ศรีนาค	ท่านสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับ
๑๐	๐๓๒	นางสาวเพ็ญผกา	กันกา	การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในครั้งนี้
๑๑	๐๑๐	นางสาวนงลักษณ์	ชั้นแหลม	
๑๒	๐๑๒	นางสาวปวีณสุดา	สุดสาย	
๑๓	๐๓๑	นางสาวมณฑาทิพย์	วงศ์แพทย์	